
BORGARRÁÐ 29. apríl 2021: Fyrirspurn áheyrnarfulltrúa Miðflokksins um greiðslur til 
verktaka og fjölda þeirra hjá sviðum borgarinnar og ráðhúsi árið 2020 - R21020055

1. Hvað eru margir verktakar á fjármála- og áhættustýringarsviði og hvað voru greiðslurnar til 
þeirra tæmandi talið árið 2020? 2. Hvað eru margir verktakar á íþrótta- og tómstundasviði og 
hvað voru greiðslurnar til þeirra tæmandi talið árið 2020? 3. Hvað eru margir verktakar á 
skóla- og frístundarsviði og hvað voru greiðslurnar til þeirra tæmandi talið árið 2020? 4. 
Hvað eru margir verktakar á þjónustu- og nýsköpunarsviði og hvað voru greiðslurnar til þeirra 
tæmandi talið árið 2020? 5. Hvað eru margir verktakar á skrifstofum Ráðhússins og hvað 
voru greiðslurnar til þeirra tæmandi talið árið 2020?


